

การไปโครงการครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ไปจังหวัดอะโอะโมะริฉันได้มีโอกาสชมเนบูตะ เป็นโคมไฟขนาดใหญ่ที่ใช้แห่ขบวนในช่วงหน้าร้อน ชมการแสดงซามิเซ็นพร้อมกับได้ฝึกเล่น ชมการแสดงไทโกะ พร้อมกับได้ฝึกเล่นเช่นกัน และได้ไปชมซากุระโบราณสถานชั้นในมารุยามะ เป็นซากุระหมู่บ้านยุคโจมงที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้รู้ถึงการดำรงชีวิตของคนญี่ปุ่นในสมัยนั้น ซึ่งรูปแบบบ้านและการดำรงชีพมีความแตกต่างจากไทยในช่วงสมัยนั้นมาก

นอกจากนี้ยังได้ลองรับประทานแอปเปิ้ลของจังหวัดอะโอะโมะริ แอปเปิ้ลอะโอะโมะริมีสายพันธุ์ที่หลากหลาย แต่ที่น่าแปลกใจที่สุดคือพันธุ์โอริน เพราะมันมีผลสีเขียว แต่กับมีรสชาติที่หวาน และไม่มีรสเปรี้ยว ซึ่งถ้าเป็นที่ไทยแอปเปิ้ลผลเขียวจะมีรสชาติที่เปรี้ยวมาก และได้ลองรับประทานข้าวหน้าปลาดิบที่เราสามารถเดินเลือกหน้าเองได้ ฉันได้ลองกินไข่ปลาแซลมอน ไข่หอยเม่น กุ้งหวาน ปลาหมึก ส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าไข่ปลาแซลมอนถูกปากฉันที่สุดคะ ในด้านของหวานเจลาโต้ของนะมิกิมีรสชาติที่หลากหลายให้เราได้เลือก ฉันเลือกรสกาแฟกับนม มันมีความนุ่มและรสชาติเข้มข้น ฉันรู้สึกได้ถึงรสกาแฟที่เข้มข้นไม่หวานเกิน ไม่ขมเกินกำลังพอดี และรสนมที่สดมาก

ต่อไปโครงการนี้ได้พาไปน้ำตกที่โทวะคะ ทะเลทรายโทวะคะ ที่นี้ฉันได้มีโอกาสนั่งเรือชมทะเลทราย ภูเขาที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามมาก ไปชมสถาบันวิจัยแอปเปิ้ลของอะโอะโมะริ ที่นี้ทำให้เรารู้จักแอปเปิ้ลมากขึ้นรู้ว่าศัตรูพืชของมันคืออะไร แอปเปิ้ลมีโรคอะไรบ้าง รู้ถึงวิธีการปลูก ทดลองปลูกต่างๆ และได้ไปชมบริษัทคะเนโซ เป็นบริษัทที่นิยมผลิตสินค้าที่ต้องมีการหมักแปรรูปก่อนจึงนำลงขายสู่ตลาด ซึ่งที่ขายดีที่สุดคือน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลที่สามารถนำมาปรุงอาหาร นำมาผสมน้ำเปล่าดื่ม นำมาผสมกับน้ำจืดมีรสชาติคล้ายโยเกิร์ตได้ และมันยังมีผลทำให้ร่างกายเราสามารถดูดซับสารอาหารได้ดีขึ้นอีกด้วย ส่วน CEO ของบริษัทนี้เขามีไอเดียที่หลากหลายมาก มีมุมมองที่กว้างไกล ฉันรู้สึกประทับใจ CEO คนนี้มากเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันอยากพยายามมากขึ้น อยากเก่งขึ้น อยากสำเร็จจนเป็น CEO เหมือนเขา

และการมาโครงการในครั้งนี้ทำให้ฉันมีทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ดีขึ้น ด้วยเพราะพี่ๆที่ไปด้วย อาจารย์ และเพื่อนๆ ชาวญี่ปุ่นที่ต้อนรับเราเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย พวกเขาแนะนำ อธิบาย สอนภาษาญี่ปุ่นให้ฉันเสมอ จนฉันรู้สึกอยากขอบคุณ และโครงการนี้ทำให้ฉันมีความกล้ามากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น ต้องขอบคุณพี่และอาจารย์ที่แนะนำสิ่งต่างๆและให้กำลังใจแก่ฉันเสมอ

สุดท้ายโครงการอะโอะโมะริไม่ได้ดีแค่ทำให้เราเก่งญี่ปุ่นมากขึ้น แต่ยังทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ได้ลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำ และที่สำคัญทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น รู้ว่าร่างกายนี้จิตใจนี้มีทักษะอะไรที่ซ่อนอยู่ และเราจะพัฒนาสิ่งต่างๆต่อไปได้อย่างไรบ้าง



พวกเรา ณ สถาบันวิจัยแอปเปิ้ล